



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ันตั้งสภาสหกรณ์แห่งชาติ คอยเสนอแนะทิศทางการพัฒนางานสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยแนวคิดตั้งสภาสหกรณ์แห่งชาติ รวบรวมปราชญ์สหกรณ์ นักสหกรณ์ดีเด่นและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานสหกรณ์ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นทิศทางในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ คาดหวังให้เกิดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้สามารถเดินทางพัฒนาสหกรณ์ได้ถูกทางขึ้น

นายสมชาย ชาญนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสภาสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบไปด้วยผู้แทนเกษตรกรในแต่ละสาขาอาชีพ แต่สหกรณ์ในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่สหกรณ์การเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบไปด้วยสหกรณ์ 7 ประเภท ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้มีการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ นักสหกรณ์ดีเด่นทุกปี และในปี 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกปราชญ์สหกรณ์ขึ้นมา 84 คน แต่ยังไม่เคยเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนร่วม ร่วมในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนางานสหกรณ์มากนัก การทำงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยปฏิบัติ รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากรัฐบาลเพื่อนำมาผลักดัน แต่มองข้ามการเปิดรับความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการสหกรณ์ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า ควรจะมีองค์กรหรือกลุ่มบุคคล ที่จะเป็นผู้เสนอแนะนโยบายหรือชี้ทิศทางที่ควรจะต้องเดินหน้าเพื่อพัฒนางานสหกรณ์ ซึ่งเป็นมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้กรมฯ ได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ มากำหนดเป็นแนวทาง และกำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ ผนวกกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อที่จะขับเคลื่อนงานสหกรณ์ให้ถูกทิศทาง

ในเบื้องต้นสมาชิกของสภาสหกรณ์แห่งชาติ จะประกอบไปด้วยปราชญ์สหกรณ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการในระบบสหกรณ์ เข้ามาช่วยงานด้านสหกรณ์ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริม เผยแพร่ การให้ความรู้และพัฒนากระบวนการสหกรณ์แก่ประชาชน จากนั้นจะร่างรูปแบบ ร่างเงื่อนไข วิธีการของการได้มาของสมาชิกสภาสหกรณ์แห่งชาติ โดยยกให้บุคคลกลุ่มนี้เป็นชุดก่อตั้ง ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ไปดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ของสภาสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งหน้าที่ของสภาฯ แห่งนี้ คือ เป็นที่ปรึกษางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คอยให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมาย และนโยบาย เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาผนวกกับเป้าหมายนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ เพื่อให้กรมฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ปฏิบัติได้สามารถเดินทางพัฒนาสหกรณ์ได้ถูกทางขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ สภาสหกรณ์แห่งชาติ จะมีหน้าที่แตกต่างจากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ (คพช.) เพราะ คพช. เกิดด้วยกฎหมาย ประกอบไปด้วยตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน โดยคพช. ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ผลักดันงานสหกรณ์ แต่สภาสหกรณ์แห่งชาติจะมีการกำหนดทิศทางผลักดันงานสหกรณ์ในเชิงการส่งเสริมและพัฒนา มุ่งเน้นด้านการพัฒนาที่มองถึงอนาคตข้างหน้า คาดว่าในปีงบประมาณ 2556 จะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยจะกำหนดให้มีการประชุมสมาชิกสภาสหกรณ์แห่งชาติเดือนละ 1 ครั้ง จากนั้นจะสรุปผลการประชุมต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์นำผลการประชุมที่ได้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป